



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๓๑๖๗

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบุรีศรี พร ๕๔๐๐๐

๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง แนวการสนับสนุนและร่วมบูรณาการการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน
(Quick Win) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ, นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๑๘๓

ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือถึงจังหวัดเพื่อขอให้
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) แจ้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อดำเนินการปฏิบัติการเร่งด่วน
(ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ในการ Re X-ray ค้นหาผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง
(SMI-V) ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของทุกภาคส่วนและเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส พร้อมทั้งขับเคลื่อน
การดำเนินการแก้ไขปัญหาเสพติดตามวาระแห่งชาติของรัฐบาล โดยดำเนินการแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างเข้มข้น
ภายใต้ ๔ มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกันยาเสพติด มาตรการปราบปราม มาตรการบำบัดรักษา และมาตรการ
ฟื้นฟูสภาพทางสังคม และแนวทางการสนับสนุนและร่วมบูรณาการการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในระยะเร่งด่วน (Quick Win) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดแพร่พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สนับสนุนและร่วมดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอความร่วมมือแจ้งเทศบาลตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบลในพื้นที่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมพันธ์ผล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๓

ผู้ประสานงานนายกริชชฎา จันทร์รวมสุข นสท.ชก. ๐๖๔ ๗๔๒๔๘๐๒

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๑๕๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางสนับสนุนและร่วมบูรณาการการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๑.๓/ว ๗๕๒๑ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการสนับสนุนและร่วมบูรณาการการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือถึงจังหวัด ขอให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) แจกศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อดำเนินการปฏิบัติการเร่งด่วน (ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ในการ Re X-ray ค้นหาผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเสพติดของทุกภาคส่วน และเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาเสพติด ตามวาระแห่งชาติของรัฐบาล โดยดำเนินการแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างเข้มข้นภายใต้ ๔ มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกันยาเสพติด มาตรการปราบปราม มาตรการบำบัดรักษา และมาตรการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win) และการขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาเสพติด ตามวาระแห่งชาติของรัฐบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งแนวทางการสนับสนุนและร่วมบูรณาการการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและพิจารณาดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว โดยขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ตามแบบรายงานที่กำหนดผ่านระบบ Google Forms ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย .

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นายปวิตร เลิศอำไพพนธ์ โทร. ๐๘ ๕๓๔๔ ๒๗๔๖

QR Code เอกสารที่เกี่ยวข้องตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ... ลงวันที่ ... มีนาคม ๒๕๖๗
เรื่อง แนวทางการสนับสนุนและร่วมบูรณาการการดำเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ้างอิง

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๑.๓/ว ๗๕๒๑ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗
เรื่อง การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win)



สิ่งที่ส่งมาด้วย

แนวทางการสนับสนุนและร่วมบูรณาการการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในระยะเร่งด่วน (Quick Win) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ระบบ Google Forms



**แนวทางการสนับสนุนและร่วมบูรณาการการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในระยะเร่งด่วน (Quick Win) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๑. หลักการและเหตุผล

รัฐบาลมีเจตนารมณ์ที่จะลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด และปัญหาที่เกี่ยวข้องให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน ๑ ปี เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อันจะส่งผลให้ประเทศมีความมั่นคง สงบเรียบร้อย ประชาชนภายในประเทศมีความสุข ซึ่งรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี นำความปลอดภัยมาสู่ประชาชน โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อดำเนินการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและยาเสพติด ให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย และกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและเด็ดขาด โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล รวมถึงเป็นการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรม

กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือถึงจังหวัด ขอให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) แจ้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อดำเนินการปฏิบัติการเร่งด่วน (ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ในการ Re X-ray ค้นหาผู้ปัจจัยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของทุกภาคส่วน และเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามวาระแห่งชาติของรัฐบาล โดยดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นภายใต้ ๔ มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกันยาเสพติด มาตรการปราบปราม มาตรการบำบัดรักษา และมาตรการฟื้นฟูสภาพทางสังคม เพื่อให้การดำเนินการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win) เป็นไปอย่างต่อเนื่องและจริงจังอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จตามวาระแห่งชาติของรัฐบาล

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวทางการสนับสนุนและร่วมบูรณาการการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win)

๒.๒ เพื่อลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด

๒.๓ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม

๓. แนวทางการดำเนินการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีภารกิจในสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในด้านการป้องกันยาเสพติด การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้กับผู้ติดยาเสพติด ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยอันเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงได้จัดทำแนวทางการสนับสนุนและร่วมบูรณาการการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win) ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถร่วมบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) ในระดับพื้นที่ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ การดำเนินการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ

๓.๑.๑ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win) ผ่านการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) หรือ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) เพื่อร่วมกันหารือและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win) โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในระดับพื้นที่

๓.๑.๓ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ และประเมินผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดเพื่อรวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ

๓.๒ การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๒.๑ ปฏิบัติการเร่งด่วน วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมสนับสนุนจังหวัด/ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และอำเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ในปฏิบัติการ Re X-ray ค้นหาผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อ ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และผู้ค้ายาเสพติด

๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนมาตรการประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมของจังหวัด/ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และอำเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ โดยดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) จัดให้มีการประกาศเจตนารมณ์ และประชาสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์เพื่อสร้างกระแสให้สังคมตื่นตัว และสร้างการรับรู้ถึงมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ เช่น การปฏิญาณตน การเดินขบวนรณรงค์ การจัดนิทรรศการ การขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยดำเนินการครั้งแรกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ และให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ ช่องทาง Online เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Facebook TikTok รวมถึงช่องทาง การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำเดือน หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน

๒.๒) เปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ ทั้งช่องทาง Online เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Facebook Line โทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และช่องทาง Onsite เช่น ศูนย์ดำรงธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น และที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

๓.๒.๒ มาตรการการขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาเสพติด ตามวาระแห่งชาติของรัฐบาล

๑) มาตรการป้องกันยาเสพติด

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑.๑) สร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่ประชาชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดผ่านช่องทางต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการคัดกรองเพื่อเข้ารับการรักษาผู้เสพติด รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด เช่น การประกวดคลิปสั้น (TikTok) (ความยาวไม่เกิน ๖๐ วินาที) และคลิปสั้น (ความยาวไม่เกิน ๕ นาที) เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด

๑.๒) สำหรับเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการพัฒนาหลักสูตร สื่อการสอน ให้มีความรู้เท่าทันกับปัญหาเสพติด โดยขยายผลการป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (Executive Functions : EF) รวมถึงการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เช่น การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพลง TO BE NUMBER ONE การประกวดวาดภาพ การประกวดกองเชียร์ และการประกวดเต้นแอโรบิค เป็นต้น

๑.๓) สร้างความร่วมมือของหมู่บ้าน/ชุมชน ครอบครัว เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างกว้างขวาง และต่อเนื่อง เช่น การประชุมประจำเดือน ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และชุมชน หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น เพื่อปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีในการหลีกเลี่ยงหรือไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และลดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดรายใหม่ (New Face)

๑.๔) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการการป้องกันยาเสพติด ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตรวจตราสถานที่พื้นที่เป้าหมายที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะสถานบริการ หรือสถานประกอบการต่าง ๆ โดยเฉพาะการตรวจค้นสถานที่รับส่งพัสดุทางไปรษณีย์ ซึ่งมีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ ในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย

๒) มาตรการบำบัดรักษา

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) ชุดปฏิบัติการประจำตำบล (ขปต.) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรเข้าร่วมชุดปฏิบัติการประจำตำบล (ขปต.) ในการดำเนินการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อนำเข้าสู่ศูนย์คัดกรองและกระบวนการบำบัดรักษาที่เหมาะสม

๒.๒) กระบวนการคัดกรองและบำบัดรักษา โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด การจัดกิจกรรมบำบัดรักษา พื้นฟูสมรรถภาพ หรือกิจกรรมการบำบัดผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน (CBTx) รวมถึงการส่งต่อผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดไปยังสถานบำบัดรักษาพื้นฟูที่เหมาะสม

๓) มาตรการฟื้นฟูสภาพทางสังคม

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จังหวัด/อำเภอ ดังนี้

๓.๑) สนับสนุนการดำเนินการของชุดปฏิบัติการประจำตำบล (ขปต.) ในการติดตามดูแล ช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพแล้ว รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำ และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม และครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ

๓.๒) พิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามอำนาจหน้าที่ และตามที่ร้องขอ รวมทั้งเป็นกรณีจำเป็น และเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ โดยไม่กลับมาก่อทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ผ่านกลไกศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ถ้ามี) หรือสถานที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากปัญหาความเดือดร้อน หรือความต้องการดังกล่าวเกินขีดความสามารถ/ศักยภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอ จังหวัด กรม หรือกระทรวงที่เกี่ยวข้องทราบ เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด และหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือต่อไป

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มีสถานที่รับเรื่องราวร้องขอความช่วยเหลือของผู้ผ่านการบำบัดรักษาแล้ว เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โดยอาจใช้สถานที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด หรือศาลาประชาคมหมู่บ้าน เป็นต้น

๓.๒.๓ การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละเรื่องจะต้องถือปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อาทิ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมหรือให้ความรู้จะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น การจัดหาพาหนะรับส่งจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ก็ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหากมีรายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และการเบิกจ่ายเงินให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

๑) ให้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดอบรม กิจกรรมรณรงค์ การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เป็นต้น

๒) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ให้พิจารณาโอนงบประมาณ รายจ่ายรายการที่หมดความจำเป็นหรือมีความจำเป็นน้อยกว่า มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๖ หรือ ข้อ ๒๗ แล้วแต่กรณี หากงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ อาจขอยกเว้นต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย นำเงินสะสมมาใช้จ่ายได้ ตามข้อ ๔ ประกอบกับ ข้อ ๔๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนแล้ว ตามคำสั่ง กระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๗๔๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๓) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ดำเนินการเอง อาจอุดหนุนงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หน่วยงานอื่น ที่มีหน้าที่ในการป้องกันและบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๕๒๗๐ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๔) การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนชุดปฏิบัติการประจำตำบล (ชปต.) ซึ่งมีหน้าที่ในการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โดยนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและกระบวนการบำบัดรักษาที่เหมาะสม รวมถึงการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม และครอบครัว หากจะใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๔.๑) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งซื้ออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับจังหวัด/ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด อำเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ หรือชุดปฏิบัติการประจำตำบล (ชปต.) ในพื้นที่ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.๒) การสนับสนุนกระบวนการคัดกรองและบำบัดรักษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด การจัดกิจกรรมบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือกิจกรรมการบำบัดผู้เสพยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน (CBTx) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๕๒๗๐ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๓) การส่งต่อผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดไปยังสถานบำบัดรักษาฟื้นฟูที่เหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสนับสนุนการส่งต่อได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๕๐๘ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. เป้าหมายโครงการ

พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

๕. สถานที่ดำเนินการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ/หน่วยสนับสนุน
๑	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับจังหวัด/ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และ อำเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ในการ Re X-ray ค้นหาผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ และรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	<u>หน่วยงานหลัก</u> - จังหวัด/อำเภอ <u>หน่วยงานสนับสนุน</u> - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนมาตรการประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมของจังหวัด/ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และอำเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ โดยดำเนินการ ดังนี้ ๒.๑ จัดให้มีการประกาศเจตนารมณ์และประชาสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์เพื่อสร้างกระแสให้สังคมตื่นตัว และสร้างการรับรู้ถึงมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ๒.๒ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	<u>หน่วยงานหลัก</u> - จังหวัด/อำเภอ <u>หน่วยงานสนับสนุน</u> - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓	ดำเนินการตามมาตรการการขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามวาระแห่งชาติของรัฐบาล	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	<u>หน่วยงานหลัก</u> - อำเภอ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <u>หน่วยงานสนับสนุน</u> - ๗ ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๗. งบประมาณดำเนินการ

- ๗.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๗.๒ หน่วยงานภาครัฐ
- ๗.๓ หน่วยงานภาคเอกชน
- ๗.๔ หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

๘. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ

๘.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win) และขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาเสพติด ตามวาระแห่งชาติของรัฐบาล

๘.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win) และขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาเสพติด ตามวาระแห่งชาติของรัฐบาล โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

๙. การติดตามประเมินผล

ให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบตามแบบรายงานที่กำหนดผ่านระบบ Google Forms ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการสนับสนุนและร่วมบูรณาการการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win)

๑๐.๒ ลดความรุนแรงของปัญหาเสพติด

๑๐.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม

๑๑. ชื่อผู้ประสานงาน

๑๑.๑ นางสาวเบญจวรรณ ไวยวุฒินันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

๑๑.๒ นายจิรเมธ บัวงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

๑๑.๓ นายปวิตร เลิศอำไพพนธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๕๑๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒

**QR Code เอกสารที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการสนับสนุนและร่วมบูรณาการ
การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ที่มา :

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๑.๓/ว ๗๕๒๑ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win)

การดำเนินการด้านงบประมาณ :

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๕๒๗๐ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
๖. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐
๗. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๕๐๘ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ระบบ Google Forms รายงานผลการดำเนินงาน



รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการสนับสนุนและร่วมบูรณาการการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ในระยะเร่งด่วน (Quick Win) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานผลการดำเนินงานตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว ลงวันที่ มีนาคม 2567 เรื่อง

การสนับสนุนและร่วมบูรณาการการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ในระยะเร่งด่วน (Quick Win) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....*ระบุว่าเป็นคำถามที่จำเป็น

1 **อีเมล ***

.....

2 **จังหวัด ***

ให้ระบุชื่อของจังหวัดโดยย่อ เช่น "จ.กระบี่"

.....

3 **อำเภอ ***

ให้ระบุชื่อของอำเภอโดยย่อ เช่น "อ.เมืองกระบี่"

.....

4 **ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ***

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

อบจ.

ทน.

ทม.

ทต.

อบต.

พัทยา

5 **ชื่อ อปท ***

ให้ระบุชื่อและประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยย่อ เช่น "อบจ.กระบี่"

6 **รอบการรายงาน***

ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งช่อง

- รอบที่ 1 - 30 มีนาคม 2567
- รอบที่ 2 - 30 เมษายน 2567
- รอบที่ 3 - 30 พฤษภาคม 2567
- รอบที่ 4 - 30 มิถุนายน 2567
- รอบที่ 5 - 30 กรกฎาคม 2567
- รอบที่ 6 - 30 สิงหาคม 2567
- รอบที่ 7 - 30 กันยายน 2567
- รอบที่ 8 - 30 ตุลาคม 2567
- รอบที่ 9 - 30 พฤศจิกายน 2567
- รอบที่ 10 - 30 ธันวาคม 2567
- รอบที่ 11 - 30 มกราคม 2567
- รอบที่ 12 - 28 กุมภาพันธ์ 2567

การดำเนินงานตามปฏิบัติการเร่งด่วน วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2567

- 7 **อปท. ได้ร่วมสนับสนุนจังหวัด/ศอ.ปส.จ. และอำเภอ/ศป.ปส.อ. ในปฏิบัติการ Re X-ray ค้นหาผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่หรือไม่ อย่างไร** *

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

- สนับสนุนบุคลากร
- สนับสนุนงบประมาณ
- ไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติการฯ

8 จำนวนบุคลากรที่สนับสนุนที่สนับสนุนปฏิบัติการ Re X- *
ray

ถ้าไม่ได้สนับสนุนให้ใส่ 0

9 จำนวนงบประมาณที่สนับสนุนที่สนับสนุนปฏิบัติการ Re *
X-ray

ถ้าไม่ได้สนับสนุนให้ใส่ 0

10 อปท. ได้ร่วมสนับสนุนมาตรการประชาสัมพันธ์และ *
สร้างการมีส่วนร่วม ของจังหวัด/ศอ.ปส.จ. และอำเภอ/
ศป.ปส.อ. หรือไม่ อย่างไร

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

- ประกาศเจตนารมณ์ และประชาสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ
- เปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส
- ไม่ได้เข้าร่วมมาตรการฯ

11 วันที่ประกาศเจตนารมณ์ และประชาสัมพันธ์เชิง *
สัญลักษณ์ (ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567)

หากไม่ได้มีดำเนินการ ไม่ต้องกรอกข้อมูล

ตัวอย่าง: 7 มกราคม 2019

12 ช่องทางที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่าน *

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

- เว็บไซต์ของ อปท.
- Facebook
- สถานที่ทำการ อปท.
- ไม่ได้ดำเนินการ
- อื่นๆ: _____

13 ช่องทางในการแจ้งเบาะแส *

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

- เว็บไซต์ของ อปท.
- Facebook
- Line
- โทรศัพท์
- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
- ศูนย์ดำรงธรรมของ อปท.
- สถานที่ทำการของ อปท.
- ไม่ได้ดำเนินการ
- อื่นๆ: _____

**การดำเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (มาตรการป้องกันยาเสพติด)**

14 การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

- ประชาสัมพันธ์และการรณรงค์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด
- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการคัดกรองเพื่อเข้ารับการรักษาผู้เสพติด
- จัดให้มีกิจกรรมการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด
- ไม่ได้ดำเนินการ

15 การป้องกันยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน *

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

- พัฒนาหลักสูตร สื่อการสอน ให้มีความรู้เท่าทันกับปัญหาเสพติด
- ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การประกวด TO BE NUMBER ONE การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น
- ไม่ได้ดำเนินการ

16 การประชุมสัมพันธ์สร้างความร่วมมือของหมู่บ้าน/ชุมชน และครอบครัว รวมถึงการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด *

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

- ประชาสัมพันธ์สร้างความร่วมมือ
- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด
- ไม่ได้ดำเนินการ

17 การสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด *

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

- สนับสนุนบุคลากร
- สนับสนุนงบประมาณ
- ไม่ได้ดำเนินการ

การดำเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด (มาตรการบำบัดรักษา)

18 การสนับสนุนมาตรการบำบัดรักษา *

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

- สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมชุดปฏิบัติการประจำตำบล (ชปต.)
- สนับสนุนงบประมาณให้กับชุดปฏิบัติการประจำตำบล (ชปต.)
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาชุดตรวจหาปัสสาวะหาสารเสพติด
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมบำบัดรักษา พื้นฟูสมรรถภาพ หรือกิจกรรม CBTx
- สนับสนุนการส่งต่อผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไปยังสถานบำบัดรักษาฟื้นฟูที่เหมาะสม
- ไม่ได้ดำเนินการ

19 จำนวนบุคลากรที่สนับสนุนมาตรการบำบัดรักษา *
ถ้าไม่ได้สนับสนุนให้ใส่ 0

20 จำนวนงบประมาณที่สนับสนุนมาตรการบำบัดรักษา *
ถ้าไม่ได้สนับสนุนให้ใส่ 0

21 หน่วยงานที่ อปท. อุดหนุนงบประมาณในมาตรการบำบัดรักษา *

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

- จังหวัด/ศอ.ปส.จ.
- อำเภอ/ศป.ปส.อ.
- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
- หน่วยงานด้านสาธารณสุข
- หน่วยงานตำรวจ
- หน่วยงานทหาร
- อื่นๆ: _____

การดำเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพจิต (มาตรการฟื้นฟูสภาพทางสังคม)

- 22 การสนับสนุนชุดปฏิบัติการประจำตำบล (ชปต.) ในการ
ติดตาม ดูแล และช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด *

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

- สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมชุดปฏิบัติการประจำตำบล (ชปต.)
 สนับสนุนงบประมาณให้กับชุดปฏิบัติการประจำตำบล (ชปต.)
 ไม่ได้ดำเนินการ

- 23 การสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่ผู้
ผ่านการฟื้นฟู
สภาพทางสังคม (ในส่วนของ อปท.) *

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

- ด้านการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพ
 ด้านการจัดหางาน
 ด้านเงินทุนประกอบอาชีพ
 ด้านการศึกษา
 ด้านการรักษาสุขภาพ
 ด้านอื่น ๆ เช่น การจัดหาที่อยู่อาศัย เป็นต้น
 ไม่ได้ดำเนินการ

- 24 จำนวนผู้ที่ อปท. ให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่ผู้
ผ่านการฟื้นฟู
สภาพทางสังคม *
- ถ้าไม่ได้ดำเนินการให้ใส่ 0
-

เนื้อหานี้ได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับรองโดย Google

Google ฟอรัม

